

คำกล่าวปราศรัย
พิธีเปิดโครงการ “ลูกเสือทำความดี จิตอาสา สู่สากล”
ของ
นายเสรี จันทร์เจือจุน
ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม

ท่าน... หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ท่านผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ท่านผู้มีเกียรติ
พี่น้องลูกเสือ และเนตรนารี ที่รักทุกท่าน

ผมขอขอบคุณคณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ดำเนินโครงการ”ลูกเสือทำความดี
จิตอาสา สู่สากล” ที่ให้โอกาสผมมาพบปะกับผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียน ลูกเสือและ
เนตรนารี กับกรุณาให้เกียรติเชิญมาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “ลูกเสือทำความดี
จิตอาสา สู่สากล”ในวันนี้

“กิจการลูกเสือ” เป็นกระบวนการสำคัญในการพัฒนาคุณภาพเยาวชน
ให้รู้จักการรักษาระเบียบวินัย สร้างการรู้จักสามัคคีในหมู่คณะ มีความจงรักภักดีต่อ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ปลุกจิตสำนึกที่ดี
ในการอยู่ร่วมกัน และสร้างลักษณะอันพึงประสงค์ก่อนเข้าสู่สังคม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็น
คุณสมบัตินี้พื้นฐาน เสริมสร้างให้เด็กและเยาวชน มีความเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ในอนาคต การที่เยาวชนได้มีโอกาสเข้ามาเป็นลูกเสือ ถือว่าเป็นผู้เสียสละ รู้จักใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ ทั้งรู้จักใช้โอกาสและความสามารถของตน เอื้อประโยชน์ส่วนรวม
นับแต่กิจการลูกเสือก่อกำเนิดมาจนถึงปัจจุบัน ลูกเสือได้ทำหน้าที่ช่วยเหลือสังคม
และแก้ไขปัญหาเยาวชนได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม เมื่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
เกิดขึ้น ลูกเสือและเนตรนารีจำเป็นต้องปรับและพัฒนาตนเอง ทั้งทางกาย สติปัญญา

จิตใจ และศีลธรรม เพื่อสร้างความเป็นปึกแผ่นมั่นคงของกิจการลูกเสือ รวมถึง
สร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น ทุกคนควรมีใจที่ได้มีโอกาสเข้าร่วม
โครงการ “ลูกเสือทำความดี จิตอาสา สู่สากล” นับเป็นภารกิจอันทรงคุณค่า
สิ่งที่ลูกเสือเนตรนารีจะได้รับจากโครงการ “ลูกเสือทำความดี จิตอาสา สู่สากล”
โดยผ่าน “สมุดบันทึกความดี” จะเป็นเครื่องเตือนใจให้ลูกเสือ เนตรนารีระลึกอยู่เสมอว่า
“การทำคุณประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่นเท่าใด ประโยชน์ก็จะเพิ่มพูนสู่ตนเป็นทวีคูณ”
ขอส่งเสริมและสนับสนุนให้ลูกเสือเนตรนารี ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียง
กัน

ขอขอบคุณหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หัวหน้างานลูกเสือโรงเรียน
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือทุกท่าน ที่ได้ริเริ่ม ให้ความร่วมมือและส่งเสริมสนับสนุนโครงการ
“ลูกเสือทำความดี จิตอาสา สู่สากล” ขออวยพรให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือ
แห่งชาติ และบรรลุเจตนารมณ์ตามที่ทุกท่านมุ่งหวังไว้ทุกประการ

บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้ว ผมขอเปิดโครงการ “ลูกเสือทำความดี จิต
อาสา สู่สากล” ณ บัดนี้.....

คำกล่าวรายงาน

โครงการ “ลูกเสือทำความดี จิตอาสา สู่สากล”

ของ

นายกันตพิชญ์ มีเครือ

หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กราบเรียน ท่านผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน ที่เคารพอย่างสูง

กระผมนายกันตพิชญ์ มีเครือ หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ในนามคณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือ บุคลากรทางการลูกเสือ ผู้มีเกียรติ ลูกเสือและเนตรนารี

ขอกราบขอบพระคุณ ท่านผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน ที่กรุณาสละเวลาอันมีค่า

ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ลูกเสือทำความดี จิตอาสา สู่สากล” ในวันที่

ขอกราบเรียนว่า โครงการ “ลูกเสือทำความดี จิตอาสา สู่สากล”

เป็นภารกิจหนึ่งในการจัดทำระบบและระเบียบ การลงทะเบียนสมัครเข้าเป็นลูกเสือ

และจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเยาวชน ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและมนุษย์ที่

สมบูรณ์ สร้างความมีระเบียบวินัย เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม ตระหนักถึงสิทธิ

หน้าที่ความเสมอภาค สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของรัฐบาล ในการเร่งพัฒนา

คุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์

๑.เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระ

พระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ

๒.เพื่อปลูกฝังเยาวชนให้มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึกในการ

สร้างชาติ มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความเสียสละ

๓.เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน และอยู่ร่วมกันในสังคม

อย่างสันติสุข

๔.เพื่อนำวิธีการลูกเสือสร้างลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยความสมัครใจ

๕.เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์คณะลูกเสือไทยไปสู่เวทีสากล

และในวันนี้ถือเป็นวันสำคัญอย่างยิ่ง หลังจากเปิดโครงการ “ลูกเสือทำความดี จิตอาสา สู่สากล” กลุ่มลูกเสือโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม จึงพร้อมใจกันจัดกิจกรรมโครงการ “ลูกเสือทำความดี จิตอาสา สู่สากล” ขึ้น โดยมีลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือร่วมกิจกรรมดังนี้

กลุ่มลูกเสือสามัญ-เนตรนารสามัญ	จำนวน	คน
กลุ่มลูกเสือสำรอง-เนตรนารีสำรอง	จำนวน	คน
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ	จำนวน	คน
รวมทั้งสิ้น	จำนวน	คน

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดของลูกเสือ-เนตรนารี ในการทำความดี มีจิตอาสา และบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น อย่างเป็นรูปธรรม สิ่งที่ลูกเสือ-เนตรนารีจะได้รับ คือ ความสุขจากการที่เห็นผู้อื่นมีความสุข ความสามัคคีกลมเกลียว ที่สำคัญที่สุดคือบ้านเมืองเกิดความสงบสุข มีความเจริญรุ่งเรือง สืบไป

บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้ว กระผมขอกราบเรียนเชิญ ท่านผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน ได้โปรดกรุณากล่าวปราศรัยเปิดโครงการ “ลูกเสือทำความดี จิตอาสา สู่สากล” และตามขั้นตอนของพิธีการต่อไป จักเป็นพระคุณยิ่ง

หลังจากนั้น ลูกเสือเนตรนารีเข้าแถวรับมอบ “สมุดบันทึกความดี” หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่เข้าร่วมโครงการตามลำดับ และกล่าวคำปฏิญาณ-ถวายพระพร ขอกราบเรียนเชิญ... ครับ